

# TỈNH ỦY TUYÊN QUANG

\*

# ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 2684 - CV/TU

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 02 năm 2019

V/v thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW  
ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị



Kính gửi: - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,  
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

-----

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, Luật Tố cáo năm 2018 và các quy định về giải quyết tố cáo và bảo vệ người tố cáo; chú trọng phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp ý, phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu các cấp, các ngành phải nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi phụ trách; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cần xác định rõ việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cơ quan chức năng ở các cấp.

- Củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Đẩy mạnh phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ. Động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

**2.** Ủy ban kiểm tra, thanh tra các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, sát để kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu làm rõ, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có sai phạm và công khai kết quả xử lý.

Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo.

Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp vận động đoàn viên, viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện và kiến xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; thực hiện bảo vệ quyền và lợi pháp của người tố cáo theo quy định.

**3.** Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà có liên quan để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ g chính trị và người dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh g tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giải quyết tố cáo và bảo vệ người tố cáo; cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cơ quan chức năng trong bảo vệ người tố cáo, tạo chuyển biến mạnh mẽ về thức và hành động của toàn xã hội đối với công tác này.

**4.** Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các chương , quy chế phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các chức chính trị - xã hội tỉnh, phát huy tốt vai trò của nhân dân và các tổ chức chính xã hội trong việc tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh cải hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

**5.** Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đổi, đôn đốc việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân; báo cáo Ban Thường vụ ủy kết quả thực hiện.

nhận:

trên,  
Chính trị, Ban Bí thư (B/c),  
Nội chính Trung ương,  
phòng Trung ương Đảng,  
đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  
Chánh, Phó Chánh VPTU,  
Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



*(Handwritten signature)*

**Nguyễn Hồng Thắng**